

# TỐT NGHIỆP THỦ KHOA UEB - TROY Ở TUỔI 37: HÀNH TRÌNH BỨT PHÁ VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG CHO GIỚI TRẺ

**MAI AN**

Ở ĐỘ TUỔI MÀ NHIỀU NGƯỜI CHO RẰNG VIỆC QUAY LẠI GIẢNG ĐƯỜNG LÀ MỘT THỬ THÁCH KHÔNG HỀ DỄ DÀNG, LÊ THANH HIẾU, TÂN THỦ KHOA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN VÀ ĐẠI HỌC TROY - HOA KỲ (UEB - TROY), ĐÃ KHẲNG ĐỊNH RẰNG “TUỔI TÁC KHÔNG PHẢI LÀ RÀO CẢN” TRÊN CON ĐƯỜNG THEO ĐUỔI TRI THỨC. VỚI SỰ KIÊN TRÌ, ĐAM MÊ VÀ QUYẾT TÂM KHÔNG NGỪNG NGHỈ, CÔ ĐÃ TỐT NGHIỆP THỦ KHOA VỚI ĐIỂM GPA ẤN TƯỢNG 3.95/4.0. HÀNH TRÌNH HỌC TẬP CỦA LÊ THANH HIẾU KHÔNG CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN VỀ MỘT TÂN CỬ NHÂN XUẤT SẮC, MÀ CÒN LÀ NGUỒN ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ CHO TẤT CẢ NHỮNG AI KHAO KHÁT CHINH PHỤC ƯỚC MƠ, DÙ Ở BẤT KỲ GIAI ĐOẠN NÀO TRONG CUỘC ĐỜI.



**HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH UEB - TROY: KHI TUỔI TÁC KHÔNG CÒN LÀ RÀO CẢN**

Tân thủ khoa Lê Thanh Hiếu chia sẻ về quyết định đầy táo bạo khi quay lại giảng đường ở độ tuổi 34.

"Đã từ lâu, mình muốn học 1 bằng về Kinh tế - Kinh doanh nhưng bận bịu công việc, gia đình nên vẫn chưa có điều kiện thực hiện được. Đặc biệt, việc này được bố mình vô cùng ủng hộ, vì bản thân ông cũng làm trong lĩnh vực kinh tế, ông cũng rất mong mỏi mình làm được điều này, và luôn nói rằng nó sẽ rất có lợi cho công việc của mình".

Quyết định được đưa ra trong năm 2021, khi dịch Covid-19 làm chậm lại nhịp sống và công việc, giúp Thanh Hiếu có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về các chương trình học tại Viện Đào tạo Quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, và nhận ra rằng bản thân có thêm thời gian quý báu để theo đuổi những ước mơ còn dang dở. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định lựa chọn BSBA Troy (Cử nhân Quản trị Kinh doanh chính quy do Đại học Troy cấp bằng) với các môn học được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, mang đến trải nghiệm học tập và nhận bằng cấp chuẩn quốc tế của Hoa Kỳ. Điều đặc biệt tại chương trình UEB-Troy là lợi thế học 3 kỳ/năm, giúp cô rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả học tập.

**GIỮ VỮNG THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC VÀ CÂN BẰNG VỚI CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH**

Học tập toàn thời gian khi đã có gia đình và con nhỏ quả thực là một thử thách lớn. Tuy nhiên, Hiếu đã thành công trong việc duy trì sự cân bằng giữa trách nhiệm của người con, người mẹ, người vợ và của một sinh viên xuất sắc.

"Quả thật, đi học toàn thời gian ở độ tuổi này không đơn giản khi mình đã có gia đình,

2 con nhỏ và bố mẹ hai bên đều đã có tuổi, sức khỏe cũng bắt đầu suy giảm. Hàng ngày tới trường học, chiều về đón con, lo cơm nước và buổi tối kèm con học. Mình thường bắt đầu học khi con đã hoàn thành xong bài tập".

Cô chia sẻ những khó khăn, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh về sự hỗ trợ nhiệt tình từ gia đình, nhà trường và thấy cô đã giúp cô có động lực để từng bước vượt qua những thử thách.

"Qua mỗi kỳ, khi đạt được kết quả tốt, mình luôn được các thầy cô và gia đình ghi nhận những thành tích và cố gắng, đồng thời làm quen được nhiều bạn mới và được bạn bè yêu quý, tin tưởng, bản thân mình cũng giúp được mọi người trong quá trình học; hai con gái thấy được sự nỗ lực của mẹ trên con đường tri thức nên cũng ngày càng chăm chỉ hơn; tất cả những điều này làm mình có thêm nhiều động lực cho hành trình này. Để có được kết quả như ngày hôm nay, mình chân thành biết ơn gia đình, các thầy cô và bạn bè đã luôn yêu thương và sát cánh cùng mình".

Với sự hỗ trợ từ những người thân yêu và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, cử nhân

Lê Thanh Hiếu đã hoàn thành chương trình trong 7 kỳ học và xuất sắc đạt thành tích cao nhất khóa.

#### PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ: BÍ QUYẾT TỪ NỮ THỦ KHOA

"Đầu tiên, mình cảm thấy vô cùng may mắn khi được học trong một môi trường năng động và đầy nhiệt huyết của các bạn trẻ. Các thầy cô không chỉ tận tâm truyền đạt kiến thức mà còn luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, giúp mình nắm vững bài học và tự tin hơn trong các kỳ thi. Cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ thầy cô và bạn bè, mình nhanh chóng thích nghi với môi trường tại UEB-Troy".

Nói về phương pháp học, cô chia sẻ "Mình không có bí quyết học gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là tận dụng thời gian học trên lớp để nghe thầy cô giảng và hiểu luôn về các khái niệm, sau đó đọc luôn giáo trình về phần đó."

Thay vì để dồn việc học trước kỳ thi, cô lựa chọn tiếp cận kiến thức một cách chủ động, giúp việc học không chỉ hiệu quả mà còn trở thành niềm vui.

"Các tài liệu, giáo trình đều rất hay và sử





dụng rất nhiều những câu chuyện của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, vì vậy mình đọc thấy rất dễ hiểu và thú vị."

Sự nhất quán và kỷ luật trong phương pháp học không chỉ giúp cô đạt thành tích tốt mà còn tự tin khi tham gia các hoạt động học nhóm và thuyết trình. Ngoài ra, Hiếu cũng nhấn mạnh tới các bạn sinh viên tầm quan trọng của việc học thật tốt tiếng Anh.

"Một điều nữa rất quan trọng và giúp ích rất nhiều cho sinh viên chương trình là trình độ tiếng Anh tốt, vì các môn đều học, thi và thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhờ vào chương trình học tập 100% bằng tiếng Anh, khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình được cải thiện rất nhiều và luôn được các thầy cô khen khi thuyết trình."

#### **HƯỚNG ĐI MỚI TRONG SỰ NGHIỆP SAU KHI ĐẠT ĐƯỢC TẤM BẰNG DANH GIÁ**

Vượt qua rất nhiều khó khăn trong suốt quá trình học, cuối cùng Thanh Hiếu đã có thể mang về được trái ngọt cho bản thân, không chỉ là một tấm bằng đại học có giá trị toàn cầu mà còn mở ra được một con đường mới để phát triển công việc và sự nghiệp.

"Sau khi tốt nghiệp, mình bắt đầu 1 công việc

mới trong bộ phận kinh doanh của 1 công ty XNK và Phân phối Dược phẩm. Với kiến thức và những kỹ năng mình có được thông qua quá trình học tại UEB-Troy đã giúp ích cho mình rất nhiều trong công việc, ví dụ như các kỹ năng phân tích dữ liệu, quản lý dự án, sự tự tin và sáng tạo trong thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm. Hiện tại, mình đang đặt mục tiêu xây dựng một lộ trình phát triển lâu dài trong lĩnh vực này, tập trung vào việc nâng cao chuyên môn về Kinh doanh Quốc tế, tìm hiểu và ứng dụng các xu hướng mới trong ngành, mở rộng mạng lưới phân phối. Với sự nỗ lực của bản thân và nền tảng vững chắc từ UEB - Troy, mình tin rằng mình có thể đạt được những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp".

Hy vọng rằng câu chuyện của cô sẽ truyền cảm hứng đến những bạn trẻ – và cả những người không còn trẻ – rằng bất kỳ ai, ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể chạm tới thành công nếu đủ quyết tâm và kiên trì. Bằng sự nỗ lực của mình, Lê Thanh Hiếu đã chứng minh rằng học tập không chỉ để nâng cao kiến thức, mà còn là cách để viết tiếp giấc mơ, vượt qua giới hạn của bản thân mỗi người.